

Số: /BC-UBND

Kim Bảng, ngày tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Quy chế Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí 6 tháng đầu năm 2024

Thực hiện Công văn số 776/STTTT-TTBCXB ngày 28/6/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam về việc báo cáo kết quả thực hiện Quy chế Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam 6 tháng đầu năm 2024. Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

1. Tình hình xây dựng kế hoạch thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người, từng bộ phận

Trong 06 tháng đầu năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng đã làm tốt công tác tuyên truyền triển khai thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đúng theo các văn bản của Trung ương, của Tỉnh. Thực hiện tốt quy chế tại Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến thủ trưởng các cơ quan, đơn vị của huyện; UBND các xã, thị trấn. Qua đó, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã thực hiện theo đúng quy định Luật Báo chí.

Nội dung việc thực hiện quy chế phát ngôn được UBND huyện triển khai, chỉ đạo lồng ghép tại các cuộc họp giao ban tuần, tháng, quý, năm, chỉ đạo các cơ quan khối quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện việc phổ biến, tuyên truyền Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, đồng thời phân công người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; phân công bộ phận theo dõi, nắm bắt để cung cấp thông tin kịp thời, tránh đăng tin sai sự thật về lĩnh vực, làm ảnh hưởng đến công việc quản lý.

2. Thông tin về người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện là người đại diện đứng đầu phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. UBND huyện cũng đã giao nhiệm vụ cho Phòng Văn Hóa và Thông tin huyện phối hợp với Đài truyền thanh huyện thực hiện tốt

công tác tuyên truyền, phổ biến Quy chế phát ngôn đến các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, nội dung được tuyên truyền rộng rãi trên đài truyền thanh huyện và thực hiện việc tiếp âm đài các đài truyền thanh các xã, thị trấn.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử

Thường xuyên cung cấp thông tin, đăng tải trên Cổng/Trang thông tin điện tử của huyện phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành và nhiệm vụ chính trị của địa phương theo quy định tại Điều 10 của Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ. Trong 06 tháng đầu năm 2024, bộ phận thông tin, tổng hợp đã cung cấp và đăng tải trên **600** tin bài và hơn **1.100** các văn bản, Quyết định, Kế hoạch... đã được UBND huyện ban hành trên Cổng thông tin điện tử của huyện: <https://kimbang.hanam.gov.vn> và cổng con của tỉnh hanam.gov.vn; rà soát các câu hỏi trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, huyện đảm bảo trả lời kịp thời, đầy đủ, chính xác, rà soát các câu hỏi trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, huyện đảm bảo trả lời kịp thời, đầy đủ, chính xác, các câu hỏi trên mục hỏi đáp trên cổng thông tin huyện do người dân gửi tới, đã được các ban, ngành của huyện trả lời, giải đáp kịp thời không để tình trạng nợ đọng câu hỏi kéo dài, tạo niềm tin tưởng cho người dân.

Thường xuyên duy trì việc cập nhật thông tin mới trên cổng thông tin của huyện về tổ chức bộ máy hành chính, bản đồ địa giới hành chính đến cấp xã, thị trấn, điều kiện tự nhiên, lịch sử, truyền thống văn hóa, di tích, danh thắng; tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo cơ quan. Cập nhật các tin tức, sự kiện trong các lĩnh vực: văn hóa- xã hội, kinh tế chính trị, sức khỏe đời sống, giáo dục- đào tạo; các tin hoạt động của UBND huyện. Luôn cập nhật đầy đủ và kịp thời lịch làm việc của UBND huyện hàng tuần, lịch tiếp dân hàng tháng, các thông tin chỉ đạo điều hành của UBND huyện.

2. Tổ chức họp báo

UBND huyện Kim Bảng căn cứ vào các chức năng, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo thực hiện công tác phối hợp với các phóng viên, báo đài của tỉnh, huyện, Trung ương để thực hiện việc cung cấp thông tin cho báo chí. Trong 6 tháng đầu năm 2024, UBND huyện Kim Bảng không có sự kiện liên quan đến họp báo.

3. Chủ động cung cấp thông tin cho báo chí

Hàng tháng, UBND huyện đã chủ động làm tốt công tác phối hợp đối với các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn tỉnh về việc cung cấp thông tin chính thống, phản hồi thông tin không chính xác trên báo chí; để cơ quan báo chí cải chính thông tin, góp phần phản ánh đúng bản chất những vấn đề được báo chí đưa tin

thuộc các lĩnh vực về kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền trên địa bàn huyện. Ngoài ra, UBND huyện đã trả lời, phúc đáp lại theo yêu cầu của Sở Thông tin và Truyền thông cho các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh.

4. Phát ngôn và cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất, bất thường

- Trong 6 tháng đầu năm 2024, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn trên địa bàn tập trung chủ yếu các nội dung như: Công tác triển khai thực hiện kế hoạch vận động di chuyển mộ riêng lẻ về nghĩa trang tập trung trên địa bàn huyện, Công tác thu hút đầu tư trên địa bàn huyện, công tác Giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công quốc gia ở lĩnh vực khai sinh, khai tử và chữ ký số, xây dựng Nông thôn mới nâng cao, Tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, Các cơ quan báo chí, thu thập thông tin phát ngôn gồm Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, báo Nhân dân, Thông tấn xã tại Hà Nam, Dân trí, tạp chí Kinh tế Nông thôn, truyền hình VTC.

- Các thông tin được phát ngôn và cung cấp cho báo chí luôn đảm bảo chính xác, kịp thời (*kể cả trong những trường hợp đột xuất, bất thường*) luôn tạo được mối quan hệ chặt chẽ với các phóng viên báo chí về tác nghiệp, khai thác thông tin góp phần định hướng dư luận, tạo niềm tin động viên, cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn.

- Nhiều chuyên mục trên Cổng thông tin điện tử của huyện đã được thiết kế, tạo lập và cập nhật thông tin như: Sự chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện; Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; Một cửa, một cửa điện tử liên thông thủ tục hành chính; Chuyển đổi số, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

5. Đánh giá kết quả

5.1. Ưu điểm

Việc thực hiện quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính Nhà nước huyện Kim Bảng cơ bản đảm bảo đúng quy định; việc cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đều được các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn trong huyện thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Hầu hết các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều phân công người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định. Những người được phân công phát ngôn hoặc được ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin đều bảo đảm các tiêu chuẩn, năng lực, hiểu biết, nắm vững các quy định pháp luật về báo chí; có khả năng giao tiếp, phân tích, tổng hợp, xử lý thông tin; có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng; có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực khách quan, am hiểu sâu về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thuộc lĩnh vực của cơ quan quản lý. Nội dung phát ngôn phong phú, bao quát các lĩnh vực, về cơ bản các cơ

quan thực hiện việc phát ngôn đúng thẩm quyền được giao.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, UBND huyện Kim Bảng đã thực hiện nghiêm túc trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, tạo điều kiện thuận lợi giúp các nhà báo tác nghiệp, tiếp cận được nguồn thông tin chính thống, đưa tin đầy đủ, chính xác, đảm bảo sự công khai, minh bạch thông tin của cơ quan hành chính nhà nước. Đồng thời, đây cũng là công tác đấu tranh bác bỏ những thông tin không chính xác, bịa đặt, xuyên tạc. Thông tin được đăng, phát chính xác, kịp thời, phản ánh đúng tình hình của địa phương, định hướng dư luận, phản ánh sâu rộng về những thuận lợi, khó khăn cũng như những nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng.

5.2. Hạn chế

- Việc chủ động cung cấp thông tin cho báo chí còn hạn chế.
- Một số nhà báo của một số báo chưa hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí; khi được cung cấp thông tin nhưng đưa tin phản ánh một chiều, không đảm bảo tính khách quan, ảnh hưởng không tốt đến dư luận.
- Sự phối hợp trong công tác cung cấp thông tin giữa các cơ quan, đơn vị có thời điểm chưa chặt chẽ.

5.3. Nguyên nhân của hạn chế.

Việc thực hiện các quy định trong Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí tuy đã được quán triệt sâu rộng và có sự nỗ lực thực hiện của các cơ quan, đơn vị, tuy nhiên vẫn còn bộc lộ một số hạn chế như việc triển khai thực hiện có lúc, có nơi còn lúng túng; một số cơ quan, đơn vị vẫn còn tình trạng né tránh gặp gỡ báo chí để phát ngôn và cung cấp thông tin. Nguyên nhân là do Người phát ngôn tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện đa số chưa được đào tạo về nghiệp vụ phát ngôn nên còn hạn chế trong việc cung cấp thông tin cho báo chí. Thủ trưởng một số đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

III. NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP THỜI GIAN TỚI

- Tiếp tục truyền sâu rộng Luật Báo chí 103/2016/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (khóa XIII) thông qua ngày 05/4/2016; Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ

quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam góp phần nâng cao nhận thức sâu sắc, đúng đắn, đầy đủ về tầm quan trọng của công tác báo chí nói chung, công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí nói riêng, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của các cấp, các ngành, dư luận xã hội và nhân dân địa phương.

- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt các thông tin về huyện trên báo chí để kịp thời phát hiện những thông tin phản ánh không thuận chiều về huyện và tham mưu biện pháp để điều chỉnh phù hợp.

- Chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho các cơ quan báo chí; cập nhật thường xuyên thông tin trên Cổng Thông tin điện tử của huyện.

Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan nhằm đảm bảo tính thống nhất, chính xác và kịp thời trong cung cấp thông tin cho báo chí. Tiếp tục đẩy mạnh cung cấp số lượng thông tin trên Cổng thông tin điện tử huyện và làm tốt công tác cập nhật, trả lời các câu hỏi của người dân trên mục Hỏi - Đáp.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh thường xuyên tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cho cán bộ, công chức cho các huyện, thành phố nhằm nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát ngôn được giao.

- Tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên đề về việc phát ngôn cung cấp thông tin báo chí tạo điều kiện cho cán bộ, công chức gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, kỹ năng tác nghiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Quy chế Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí 6 tháng đầu năm 2024. Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Phòng VH&TT;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phạm Hoàng Tùng